

สัญญาแสดงความยินยอมให้ปรากฏต่อสาธารณะ - Life in a Day 2020

RSA1-LIAD2020 จำกัด ("บริษัท" ซึ่งหมายรวมถึงผู้รับ โอนสิทธิ ผู้รับอนุญาต หรือผู้สืบทอดสิทธิความเป็นเจ้าของ) กำลังสร้างภาพยนตร์สารคดี "Life In A Day - 2020" ซึ่งใช้เนื้อหาสื่อที่ส่งจากผู้ใช้ออนไลน์ผ่านไมโครไซต์เฉพาะ และผู้สนับสนุนเนื้อหาอื่นๆ โดยจะเผยแพร่ลงใน YouTube และใช้เพื่อการแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั่วโลก ("ภาพยนตร์" หมายรวมถึงภาพยนตร์ทุกเวอร์ชันที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่ผลิตภายหลัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ดังกล่าว เสียงหรือเสียงประกอบของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ตัวอย่างภาพยนตร์ ที่เซอร์ โฆเซนา หรือสื่อส่งเสริมการขาย ดีวีดี "พิเศษ" สื่อโบนัส ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างภาพยนตร์ สารคดี หรือการผลิตอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นี้ หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด หรือการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ดังกล่าว)

หนึ่งในผู้สร้างภาพยนตร์ที่ส่งภาพถ่ายสำหรับภาพยนตร์มา (ตามชื่อด้านล่าง) ได้บันทึกภาพและ/หรือเสียงของคุณ และ/หรือเสียงอื่นๆ ที่คุณทำขึ้นโดยใช้กล้อง หรือตั้งใจที่จะบันทึกภาพและ/หรือเสียงของคุณ และ/หรือเสียงอื่นๆ ที่คุณทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้

ชื่อของผู้ผลิตภาพยนตร์: ("ผู้ผลิตภาพยนตร์")

หากคุณ ("ผู้สนับสนุนเนื้อหา") ตกลงว่าการบันทึก (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราคัดเลือก) เนื้อหาสนับสนุน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) อาจปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ และ/หรืออัปโหลด และ/หรือโพสต์บนไมโครไซต์เฉพาะสำหรับภาพยนตร์นี้ lifeinaday.youtube ("ไมโครไซต์ภาพยนตร์") และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) กับภาพยนตร์ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงของ YouTube ที่ตั้งอยู่ที่ www.youtube.com/lifeinaday (และไมโครไซต์ภาพยนตร์ โดยเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ซึ่งกำหนดข้อตกลงของเราเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับภาพยนตร์ ("การเผยแพร่") และลงชื่อข้างท้ายสัญญาแสดงความยินยอมนี้เพื่อรับทราบข้อตกลง

บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการใช้เนื้อหาสนับสนุนหรือส่วนใดส่วนใดของเนื้อหาสนับสนุน และจะไม่รับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนในกรณีที่เนื้อหาสนับสนุนนั้นไม่ได้ใช้ในภาพยนตร์หรือบนเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ตามข้อ 2 ด้านล่าง ซึ่งในกรณีที่นี้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแสดงความยินยอมด้านล่าง (นอกเหนือจากข้อ 9 ด้านล่างที่จะบังคับใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ) จะไม่มีผลบังคับใช้และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ

หาก (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) เนื้อหาสนับสนุนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และ/หรือบนเว็บไซต์ และ/หรืออย่างอื่นตามข้อ 2 ด้านล่าง ในการตกลงเดิมเพื่อคำตอบแทนที่คุ้มค่าและพึงกระทำได้ตามกฎหมาย (รวมกันเรียกว่า "คำตอบแทน") ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมตกลงกันในเรื่องคำตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทและผู้สนับสนุนจึงตกลงกันดังนี้:

1. ผู้สนับสนุนยืนยันว่าตนเองยินยอมที่จะเข้าร่วมการบันทึกวิดีโอ และทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ผลิตภาพยนตร์บริษัท ("วิดีโอ" ด้วยความสมัครใจและเพิกถอนไม่ได้ ซึ่งเนื้อหานั้นอาจมีทั้งภาพและเสียง ภาพอย่างเดียว หรือเสียงอย่างเดียว)
2. ผู้สนับสนุนเนื้อหาอนุญาตบริษัทโดยเพิกถอนไม่ได้ ดังนี้
(1) ใบอนุญาตปลอดคำสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (หากมี โดยให้ใช้ใบอนุญาตปัจจุบันสำหรับลิขสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคต) และ
(2) ความยินยอมทั้งหมดหรือที่อาจจำเป็นต้องมีภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การออกแบบ และสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (สหราชอาณาจักร) (แก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศใช้เป็นครั้งคราว) หรือภายใต้กฎหมายอื่นใดที่ใกล้เคียงในเขตอำนาจศาลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา) ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่หรือประกาศใช้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปรากฏ การแสดง เสียงพูด และเสียงอื่นๆ ในวิดีโอของผู้สนับสนุน และผลผลิตทั้งหมดของเนื้อหาผู้สนับสนุนวิดีโอ (รวมกันเรียกว่า "เนื้อหาสนับสนุน") และของวิดีโอ ภาพยนตร์ และคลิปใดๆ จากภาพยนตร์ (ในแต่ละกรณีเกี่ยวกับเนื้อหาสนับสนุนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ทั่วโลกในทุกภาษา ในสื่อใดๆ และทุกสื่อ และโดยวิธีใดๆ ที่รับรู้ หรือจะมีขึ้นในอนาคต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้เขาและให้ยืมภาพยนตร์ การใช้หรือแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ YouTube หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและ/หรือบริการของ Google และบริษัทในเครือใด
3. ผู้สนับสนุนให้สิทธิ์อย่างถาวรแก่บริษัทในการดาวน์โหลด แก้ไข คัดลอก เพิ่ม นำออกจาก ตัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปลง พากย์ หรือทำคำบรรยายเนื้อหาสนับสนุนโดยเพิกถอนไม่ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการแยกเฉพาะไฟล์เสียงหรือภาพ) ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้สนับสนุนสละสิทธิ์ประโยชน์และยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ และปลดปล่อยบริษัทจากข้อเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดที่ผู้สนับสนุนอาจมีในปัจจุบันหรือในอนาคตในเขตอำนาจศาลใดๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เรียกว่า "สิทธิทางศีลธรรม" หรือ "สิทธิโดยธรรม" หรือสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกันหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการที่บริษัทนำวิดีโอไปใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือขอดเซย์ให้แก่ผู้สนับสนุนไม่ว่าในรูปแบบใด และผู้สนับสนุนตกลงที่จะไม่ปลุกปั่น ส่งเสริม รักษาไว้ หรืออนุญาตซึ่งการกระทำ ข้อเรียกร้อง หรือคดีความใดต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกั บวิดีโอหรือภาพยนตร์ ด้วยเหตุจากการใช้งานวิดีโอหรืองานดัดแปลงที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของผู้สนับสนุน
4. ผู้สนับสนุนตกลงว่าการพิจารณานั้นจะมาพร้อมกับคำตอบแทนที่เป็นธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะประเภทหรือลักษณะใด (รวมถึงสิทธิ์ในการให้เขาและให้ยืม) ซึ่งผู้สนับสนุนอาจมีในปัจจุบันหรืออาจจะมีตามกฎหมายของประเทศใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากวิดีโอ ภาพยนตร์ และเนื้อหาสนับสนุนในสื่อใดๆ หรือทั้งหมด
5. ผู้สนับสนุนรับประกันและยืนยันกับบริษัทว่าตน (1) มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

(หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศที่พำนัก หากมีอายุมากกว่า)
เว้นแต่ผู้ลงนามในสัญญาแสดงความยินยอมนี้จะเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (2)
มีสิทธิในการเข้าร่วมสัญญาแสดงความยินยอมนี้และได้รับสิทธิที่จะอ้างถึงโดยปราศจากภาระติดพันและสิทธิของบุคคลที่สาม (3) เนื้อหาสนับสนุนนี้เป็นต้นฉบับของผู้สนับสนุน และ (5) ไม่มีส่วนใดในเนื้อหาสนับสนุนที่เป็นการละเมิดหรือจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใด (รวมถึงสิทธิในการรักษาความลับ) ของบุคคลอื่น หรือจะเป็นหรือจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น
ผู้สนับสนุนตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัทจากข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย กระบวนการพิจารณาคดี คดีความ ข้อเรียกร้อง ความเสียหายและ/หรือความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยและ/หรือจากคำชี้ขาดและ/หรือคำสันนิษฐานใหม่ทดแทนที่บริษัทได้ตกลงอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของผู้สนับสนุนที่ได้รับประกันไว้ในข้อ (2)-(4) (รวมทั้งหมด)
6. บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ชื่อ ภาพถ่าย ภาพเหมือนภาพถ่าย และเสียงพูดของผู้สนับสนุนในสื่อต่างๆ ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการโฆษณา ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ นิทรรศการ จัดจำหน่าย แสงหาผลประโยชน์ และสื่อสารกับสาธารณะซึ่งวิดีโอ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ใดๆ และบริการของ Google ในสื่อใดๆ หรือทั้งหมดทั้งที่เป็นที่รู้จักหรือจะคิดค้นขึ้นในอนาคต
7. ผู้สนับสนุนปลดปล่อยบริษัทอย่างเพิกถอนไม่ได้จากข้อเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดที่สืบเนื่องจากการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท (รวมถึงการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือกล่าวร้าย) การฝ่าฝืนสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิใกล้เคียง และที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นผลจากการใช้เนื้อหาสนับสนุน และผู้สนับสนุนรับรองว่าจะไม่เรียกร้องหรือรักษาไว้ซึ่งข้อเรียกร้องต่อบริษัทไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคต
8. ผู้สนับสนุนรับทราบว่ามีอำนาจในสถานการณ์ใดๆ ผู้สนับสนุนจะไม่มีสิทธิเพิกถอนสัญญาแสดงความยินยอมนี้หรือคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นการผิดหรือแสวงหาประโยชน์จากวิดีโอหรือภาพยนตร์
9. ผู้สนับสนุนรับทราบว่าผู้สนับสนุนจะรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดอื่นใดที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่มีส่วนในการเข้าร่วมในวิดีโอ (รวมทั้งเรียกว่า “ความรับผิด”) แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินใดๆ (รวมถึงทรัพย์สินของผู้สนับสนุน) และการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลใด (รวมถึงผู้สนับสนุน)

และผู้สนับสนุนปลดปล่อยบริษัทและบุคคลภายนอกอย่างเพิกถอนไม่ได้ต่อความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมด

10. บริษัทมีสิทธิที่จะมอบหมายหรือให้สิทธิทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาแสดงความยินยอมนี้แก่บุคคลภายนอก
11. เพื่อวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักรหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่นใด บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และตกลงว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สนับสนุน (และจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมี) ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทสำหรับผู้สนับสนุน <https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-c-th.pdf> ซึ่งได้สรุปสิทธิบางประการของผู้สนับสนุน (และบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมี) ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหราชอาณาจักรที่บังคับใช้
12. หากบทบัญญัติใดในสัญญาแสดงความยินยอมนี้ที่มีผลไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของบางประเทศ บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติข้ออื่นๆ ของสัญญาแสดงความยินยอมนี้ การบังคับใช้บทบัญญัตินั้นในสถานการณ์อื่นๆ หรือความมีผลหรือความสามารถในการบังคับใช้ประกาศนี้และบทบัญญัติดังกล่าว จะถูกจำกัดการใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นตามข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
13. สัญญาแสดงความยินยอมนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และใช้บังคับตามกฎหมายอังกฤษ และคู่สัญญายอมต่อเขตอำนาจศาลอังกฤษเด็ดขาดอย่างเพิกถอนไม่ได้
14. สัญญาแสดงความยินยอมนี้อาจทำขึ้นจำนวนหลายฉบับ ต้นฉบับ หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งแต่ละฉบับเมื่อทำการลงนามแล้วให้ถือเป็นต้นฉบับ และทั้งหมดให้ถือรวมเป็นหนึ่งและเป็นข้อตกลงเดียวกัน คู่สัญญาตกลงว่าสัญญาแสดงความยินยอมนี้อาจลงนามรับรองด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้ถือว่ามีผลบังคับและเป็นผลเช่นเดียวกับลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือ ในสัญญาแสดงความยินยอมนี้ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เสียง สัญลักษณ์ หรือกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่แนบกับหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่มีเจตนาเพื่อลงนาม และรับรองความถูกต้องของบันทึกด้วยเหตุนี้



เพื่อและในนามของ
RSA1-LIAD2020 จำกัด

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้างต้นรวมถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้สนับสนุนที่ <https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-c-th.pdf> แล้ว

รายละเอียดและลายมือชื่อของผู้สนับสนุน (และบิดามารดา/ผู้ปกครอง หากมี):

ชื่อ:

คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่คุณพำนักอยู่ในกรณีที่มากกว่า 18 ปี) หรือไม่?*

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์:

ที่อยู่อีเมล:

วันที่:

ลายมือชื่อ:

***หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่คุณพำนักอยู่ในกรณีที่มากกว่า 18 ปี)**

กรุณาให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามและกรอกรายละเอียดด้านล่าง:

ข้าพเจ้าเป็นบิดามารดาและ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สนับสนุนที่มีชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้เยาว์ (“ผู้เยาว์”)

และข้าพเจ้ามีความพอใจว่าสัญญาแสดงความยินยอมนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์

และให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการลงนามในสัญญาแสดงความยินยอมนี้

และขอรับรองตามข้างต้น ในนามของผู้เยาว์และของข้าพเจ้า นอกจากนี้ ไม่ว่าเมื่อใดหรือด้วยเหตุผลใด

ผู้เยาว์และข้าพเจ้าจะไม่พยายามเพิกถอนความยินยอม การสละสิทธิ การปลดเปลื้อง หรือข้อตกลงตามข้างต้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับประกาศการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนร่วมที่

<https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-c-th.pdf> แล้ว

ลายมือชื่อ (บิดามารดา / ผู้ปกครองตามกฎหมาย):

.....

ชื่อ (บิดามารดา / ผู้ปกครอง):

วันที่:

ที่อยู่ (หากแตกต่างจากผู้เยาว์):

หมายเลขโทรศัพท์: (หากแตกต่างจากผู้เยาว์):

ที่อยู่อีเมล (หากแตกต่างจากผู้เยาว์):